
 

 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 

การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 1  มีนาคม  2564 
........................................ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่งส าหรับ 
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและต าแหน่งอ่ืนในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่งส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและต าแหน่ง
อ่ืนในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
(ก.ง.ส.) ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1.1 คณะหนึ่งๆ ควรมีการบริหารหลักสูตรได้ทั้ง 2 ระบบ คือ ถ้าภาควิชาที่มีหลักสูตรใกล้เคียงกัน
ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนแบบภาควิชา แต่ถ้าหลักสูตรไหนที่ไม่มีความเชื่อมโยงกันควรมีการบริหาร
ในรูปแบบกรรมการบริหารหลักสูตร  
  1.2 มหาวิทยาลัยควรจ่ายเงินประจ าต าแหน่งในส่วนนี้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแทนที่จะ
จ่ายให้กับตัวบุคคล เพราะจะได้ใช้งบประมาณร่วมกันในการบริหารหลักสูตร แต่ถ้าหากมีการจ่ายเงินให้กับตัว
บุคคลที่เป็นประธานบริหารหลักสูตรควรมีการปรับลดอัตราเงินประจ าต าแหน่งให้ต่ ากว่า 5,500 บาท เนื่องจาก
ส่วนตัวมองว่าอัตรานี้สูงเกินไป 

 2. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
  2.1 มหาวิทยาลัยสามารถเลือกด าเนินการได้ท้ัง 2 รูปแบบ คือ การบริหารหลักสูตรในรูปแบบของ
ภาควิชา และบริหารในรูปแบบกรรมการบริหารหลักสูตร  
  2.2 ถ้าหากมีการบริหารในรูปแบบกรรมการบริหารหลักสูตร ควรมีการปรับอัตราค่าเงินประจ า
ต าแหน่งของประธานกรรมการฯ ให้อยู่ท่ี 4,000 บาท และควรมีการจัดสรรเงินให้เพ่ิมเติมในรูปแบบกองทุนของ
แต่ละคณะหรือวิทยาลัย 
  2.3 แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วรรคที่ 3 ดังนี้ 
      จากเดิม ต าแหน่งประธานกรรมการ ฯ ตามที่ก าหนดดังกล่าว ต้องแต่งตั้งโดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่ให้จ่ายเงิน
ประจ าต าแหน่งตามประกาศนี้ได้และต้องเป็นคณะหรือวิทยาลัยที่ไม่มีภาควิชา 
     แก้ไขเป็น ต าแหน่งประธานกรรมการ ฯ ตามที่ก าหนดดังกล่าว ต้องแต่งตั้งโดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่ให้จ่ายเงิน
ประจ าต าแหน่งตามประกาศนี้ไดแ้ละต้องเป็นคณะหรือวิทยาลัยที่ไม่มีภาควิชา 

2.4 กรณีหลักสูตรที่มีการปิดรับนักศึกษา ก็จะไม่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในส่วนนี้ ทั้งหลักสูตรที่มี
การปิดแบบมีเง่ือนไขและไม่มีเงื่อนไข 



 

 

2.5 มหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินแบบ 2 ส่วน เช่น กรณีที่หลักสูตร
ที่ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยม อาจจ่ายเงินส่วนเพ่ิม ให้อัตราที่สูงกว่าหลักสูตรที่มีผลประเมินที่น้อยกว่า และมี
เกณฑ์มาตรฐานที่จ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการในอัตราที่ก าหนดไว้คือ จ านวน 4 ,000 
บาท เป็นต้น 

3.  ผศ.ดร. สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะและความ
ให้ความเห็นว่าคณะหรือวิทยาลัยควรมีการบริหารในรูปแบบกรรมการบริหารหลักสูตรในรูปแบบเดียวเพ่ือให้
อิสระเสรีต่อการบริหารหลักสูตร และมีการจ่ายอัตราค่าเงินประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการฯ ให้ด้วย 

4.  นางกมลวรรณ  เปรมเกษม  ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกลุ่มให้กับหลักสูตร ซึ่ง
อาจจะแบ่งกลุ่มโดยคิดจากฐานจ านวนนักศึกษาท่ีเรียนในแต่ละหลักสูตร เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประธานหลักสูตร
แต่ละหลักสูตรค านึงถึงจ านวนผู้เรียนที่จะเข้ามาเรียนมากขึ้น  

5. ผศ. ดร.วีรวิชญ์  ปิยนนทศิลป์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า มีข้อซักถาม
เกี่ยวกับการเลือกรับเงินค่าตอบแทนการบริหารแบบประธานกรรมการหลักสูตร ถ้าหากอาจารย์ผู้ที่ได้รับต าแหน่ง
เป็นประธานหลักสูตร เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หรือต าแหน่งบริหารอ่ืนอยู่แล้ว จะได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งในส่วนนี้อีกหรือไม ่

6.  รศ.ดร ชาตรี  มณีโกศล อธิการบดี ได้ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
 6.1 อธิการบดีตอบข้อซักถามของ ผศ. ดร.วีรวิชญ์  ปิยนนทศิลป์ ที่ว่า ถ้าหากอาจารย์ผู้ที่ได้รับ

ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการหลักสูตร เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หรือต าแหน่งบริหารอ่ืนอยู่แล้ว จะ
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในส่วนนี้อีกหรือไม่นั้น พบว่าประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ด ารงต าแหน่งอ่ืนก็
ยังคงได้รับเงินประจ าต าแหน่งดังกล่าวนี้ด้วย แต่ถ้าหากคณะหรือวิทยาลัยใดที่มีการบริหารแบบภาควิชา ก็ไม่
สามารถรับเงินค่าตอบแทนในส่วนนี้ได้เช่นกัน 

 6.2 อธิการบดี ได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นประกาศนี้สามารถใช้ครอบคลุมถึงการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกหรือไม่ และกรณีหลักสูตรใดที่มีนักศึกษา น้อยกว่า 10 คน 
ทางมหาวิทยาลัยก็คงต้องจ่ายค่าตอบแทนในส่วนนี้หรือไม่ 

 7.  รศ.ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล ให้ข้อเสนอแนะว่าควรใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพมาเป็นหลักเกณฑ์ใน
การจ่ายค่าตอบแทนในส่วนนี้ด้วย  
 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่ง

ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและต าแหน่งอ่ืนในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  
ถนัด บุญชัย 

(ดร.ถนัด บุญชัย) 
รองอธิการบดี 

                                           กรรมการและเลขานุการ 
                                 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
                                                ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  


